



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖๑๒๕๖

ที่ ลป ๐๐๓๒.๐๐๙/ว๑๗๐

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเวียนการกำหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จะต้องดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการในโครงการคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในข้อ EB ๗ คือ การกำหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ




สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ขอเรียนว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้เสนอ มาตรการฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ เป็นผู้พิจารณาลงนามในประกาศ ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการลงนามของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย หรือระดับ คาดหวังร้อยละ ๖๐ ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จึงขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมือง เพื่อเป็นแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ และยึดถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทธิศักดิ์ ชีระชัย)

สาธารณสุขอำเภอเมือง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและ
 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง วัน/เดือน/ปี : ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดข้อมูล หนังสือแจ้งเวียน มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ ปฏิบัติงานต่ำและ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ Linkภายนอก : เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง http://www.ngaohealth.go.th หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายพิชญ์ จินใจเย็น) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุทธิศักดิ์ ชีระเชื้อ) สาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวบุษบา อินเขียว) นักวิชาการสาธารณสุข วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	